
BORGARRÁÐ 2. desember 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um fjölda 
kvartana til umboðsmanns borgarbúa/innri endurskoðunar - R21120004

Nú er komið rétt um ár síðan embætti umboðsmanns borgarbúa var lagt niður í þeirri mynd 
sem það var og sameinað innri endurskoðun. Hlutverkinu er lýst innan innri endurskoðunar 
þannig að borgarbúum sé veitt  ráðgjöf og þeim leiðbeint í þeim samskiptum sínum við 
borgina og fræðir jafnframt starfsmenn borgarinnar um framkvæmd innra eftirlits, 
persónuvernd og meginreglur stjórnsýsluréttar. Fulltrúi Flokks fólksins óskar upplýsinga um 
fjölda kvartana, erinda og fyrirspurna frá því sameiningin átti sér stað, skiptingu mála eftir 
tegundum, skipting mála eftir sviðum og skrifstofum, skiptingu mála eftir kynjum og 
aldursgreiningu, skiptingu mála eftir afgreiðslu þeirra og stöð í málaskrá. Óskað er  
samanburðar milli ára. Hver var sami fjöldi 2018, 2019 og 2020? Fulltrúi Flokks fólksins er 
með þessum fyrirspurnum að kanna hvort málum hafi farið fækkandi eftir flutninginn, 
fjölgandi eða staðið í stað.


